



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สล.สธ. (ผ.ชอ.) โทร. 0-2241-9014 ภายใน 1264

ที่ มท 0801.2/ว 522

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง สรุปสาระสำคัญจากการประชุม มท. ครั้งที่ 11/2550

เรียน ร.อสถ., ผชช., ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สธ. และท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

พร้อมนี้ สล. ขอส่งสรุปสาระสำคัญจากการประชุม มท. ครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มท. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับ สจจ. สามารถ Download ข้อมูลได้ที่ www.thailocaladmin.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสิริชัย จินดาหลวง)

ล.สธ.

สรุปสาระสำคัญการประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ 11/2550

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 11/2550 และได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญจากการประชุม ดังนี้

เรื่อง	สาระสำคัญ / รายละเอียด	สำนัก / กองที่เกี่ยวข้อง
<p>● ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ภัยหนาว ในช่วงนี้สภาพอากาศเริ่มเย็นลง ขอให้จังหวัดอำเภอ รวมทั้ง อปท. ได้เตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวไว้ให้พร้อม โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนที่อยู่ห่างไกล ● อัคคีภัย ขอให้เตรียมความพร้อมทั้งการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อปพร. ตลอดจนดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ● อุบัติเหตุทางถนน ในเดือน ธ.ค. 50 เริ่มตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่จะมีงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ต่อเนื่องไปถึงช่วงการเลือกตั้งและเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่ประชาชนจะเดินทางจำนวนมาก มีการใช้ยานพาหนะทุกประเภทซึ่งมักเกิดอุบัติเหตุในถนนสายรอง ถ้าหากสามารถสร้างความร่วมมือด้วยการรณรงค์ทำความดีเพื่อพ่อและช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น จะสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุลงได้ ● ปัญหาหมอกควัน ในช่วงต่อไปหลังจากที่อากาศหนาวลดลงจะมีปัญหาเรื่องหมอกควัน ขอให้ ผวจ. ทางภาคเหนือตอนบน ได้ศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาในส่วนที่สามารถเตรียมการไว้ได้ตั้งแต่ในปัจจุบัน 	<p>สน.สส. และ สน.พส.</p>
<p>2. การสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป</p>	<p>- การดำเนินการในภาพรวมของ มท. ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้มากที่สุด การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ความรู้</p>	<p>สน.พร.</p>

เรื่อง	สาระสำคัญ /รายละเอียด	สำนัก / กอง ที่เกี่ยวข้อง
<p>3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550</p>	<p>เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้เห็นถึง โทษของการซื้อสิทธิขายเสียง เป็นหน้าที่ของ มท. และฝ่าย ปกครองอยู่แล้ว การรณรงค์ไม่ให้มีการซื้อสิทธิขายเสียง ขอให้ ช่วยกันเร่งรัดดูแลให้เป็นไปตามที่มีการประกาศอย่างจริงจัง</p> <p>- ส่วนในระดับพื้นที่ ภารกิจสำคัญที่ มท. ได้มอบหมายให้ จังหวัดดำเนินการคือการกำหนดภารกิจสนับสนุนการเตรียมการ เลือกตั้งตามกฎหมายกำหนดและตามที่ กกต. ร้องขอ การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และการจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>- โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของ มท. เช่น โครงการ จัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ , โครงการก่อสร้างสัญลักษณ์แห่ง สถานที่เสด็จพระราชดำเนินฯ , โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้ องค์ราชันฯ และโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ขอให้ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจังหวัดและ อปท. เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด</p> <p>- นอกจากนี้ มีงานสำคัญคืองานถวายพระพรและงานมหรสพ สมโภชในวันที่ 5 ธ.ค. 50 ซึ่งจะมีการจัดงานทั้งในกทม.และใน ส่วนภูมิภาค ขอให้ ปค. เตรียมการและดำเนินการให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยด้วย</p>	<p>สน.สส.</p>
<p>4. การเตรียมการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2552</p>	<p>- ขอให้ ผวจ. ประสานงานกับ อปท. เกี่ยวกับแผนงาน /โครงการ ต่างๆ ในปี 52 นำมาใช้ในการเตรียมการจัดทำคำของบประมาณ ของจังหวัด เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน</p>	<p>สน.พส.</p>
<p>5. ปัญหาขยะและน้ำเสีย</p>	<p>- ปัญหาขยะและการจัดการน้ำเสียเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ขอให้ สด. และ พช. ดูแล โดยเฉพาะในชุมชนที่อยู่นอกเขต เทศบาล และให้มีการวางแผน การให้แนวความคิดกับชุมชน ในการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว</p>	<p>สน.สส.</p>

เรื่อง	สาระสำคัญ / รายละเอียด	สำนัก / กอง ที่เกี่ยวข้อง
<p>6. การควบคุมป้ายโฆษณา</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบัญญัติ จันทน์เสนะ)</p> <p>1. การเตรียมรับสถานการณ์ภัยหนาว</p> <p>2. การจัดระเบียบสังคม</p> <p>ข้อสั่งการของ รมช.มท. (พล.ต.ท.ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ)</p> <p>1. การตรวจสอบกรณีทุจริตของ อปท.</p>	<p>- เรื่องนี้ได้ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยจัดวิทยากรมาแนะนำให้ความรู้ ขอให้บูรณาการและประสานการทำงานร่วมกันต่อไปด้วย</p> <p>- เห็นด้วยกับข้อเสนอของ ยพ. ที่จะร่วมมือกับ อปท. ในการกำกับดูแลเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีความมั่นคง โดยเฉพาะกรณีที่จะต้องรองรับกระแสลมที่แรงมากขึ้น</p> <p>- ขอให้มิข้อมูลให้ละเอียดถึงในระดับครัวเรือน โดยให้ประสานข้อมูลในระดับพื้นที่หมู่บ้าน / ตำบล ให้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาวเป็นประจำ ควรมีข้อมูลส่วนนี้เพื่อประกอบการบริหารการแก้ปัญหาภัยหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- การจัดระเบียบสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเสพติด เน้นย้ำเรื่องการจัดทำข้อมูลให้ชัดเจนว่ามีสถานบริการ แหล่งที่จะเป็นแหล่งมั่วสุมจำนวนกี่แห่ง และทำอย่างไรจะจัดระเบียบให้สถานที่เหล่านั้นเข้าสู่การจัดระเบียบให้ถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>- ปัจจุบันพบว่ามีกรณีทุจริตการสอบคัดเลือกและการบรรจุแต่งตั้งพนักงานของ อปท. เป็นจำนวนมาก ถือเป็นปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังแก้ไข โดยที่ผ่านมามีปัญหาและมีเรื่องร้องเรียนจำนวนมาก ซึ่งเรื่องที่ร้องเรียนมีทั้งเรื่องการกลั่นแกล้งกันและเป็นความจริงว่าทุจริตทั้ง 2 ประเด็นจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รวดเร็วขอให้ผวจ. ติดตาม ดูแล ถ้ามีปัญหาให้ประสานงานไปที่ สท.</p>	<p>สน.กร.</p> <p>สน.สส.</p> <p>สน.พส.</p> <p>สน.กร.</p>

เรื่อง	สาระสำคัญ /รายละเอียด	สำนัก / กอง ที่เกี่ยวข้อง
<p>2.โครงการก่อสร้าง สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติฯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จากการรายงานผลการดำเนินงานโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จเพียง ๑๗ จังหวัด จำนวน ๒๘ แห่ง จากเป้าหมายทั่วประเทศ จำนวน ๑๖๕ แห่ง ขอฝากให้ ผวจ. ช่วยดูแลด้วย - การประดับธงตราสัญลักษณ์ ขอให้ดำเนินการให้ถูกต้องเพราะบางแห่งยังคงประดับธงตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชครบ 60 ปี 	-
<p>• การมอบหมายการปฏิบัติงาน ของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขณะนี้ใกล้จะถึงวาระมหามงคล 5 ธ.ค. 50 ขอให้ ผวจ.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ติดตามและเร่งรัดดำเนินการโครงการสำคัญให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ได้แก่ - ให้จังหวัดกวดขันการปรับปรุงตกแต่งสถานที่ การประดับธงและตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ให้สมพระเกียรติ - พิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ <ol style="list-style-type: none"> 1) ฤกษ์ตักน้ำ ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2550 2) ฤกษ์เสกน้ำพระพุทธมนต์ในส่วนภูมิภาค วันที่ 26 พ.ย.50 สำหรับส่วนกลาง ในวันที่ 3 ธ.ค. 50 - ให้ทุกจังหวัดและ กทม. นำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านการประกอบพิธีเสกฯ จัดส่งให้กองคลัง สป. ภายในวันที่ 29 พ.ย. 50 	สน.สส.
<p>2. การเตรียมการเลือกตั้ง ทั่วไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มท. ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้ง ส.ส. ณ ห้องประชุม 2 มท. โดยมี ปมท. เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมได้จัดตั้งคณะทำงานด้านต่างๆ จำนวน ๕ คณะ - ศูนย์เฉพาะกิจฯ กำหนดจัดประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งจากจังหวัดทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้า เป็นต้นไป 	สน.พร.

เรื่อง	สาระสำคัญ/รายละเอียด	สำนัก / กอง ที่เกี่ยวข้อง
<p>3. ผลการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดี มีสุขระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2550 (งบประมาณ 7,000 ล้านบาท)</p> <p>4. การขจัดปัญหาความ ยากจนและพัฒนาชนบท ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง</p>	<p>- ขอให้จังหวัดประสานอำเภอและ อบต. ตลอดจนทุกหน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจในสังกัด จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวน ให้ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งและไม่ซื้อสิทธิขายเสียงติดตั้ง ณ ที่ทำการสำนักงาน</p> <p>- ให้ทุกหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ใช้องค์กรเครือข่ายที่มี มืออยู่ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง รวมทั้งกำชับให้ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดวางตัวเป็นกลางอย่าง เคร่งครัด และเชิญชวนให้ออกไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งในวันที่ 23 ธ.ค. 50 โดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ใดต้องการใช้สิทธิเลือกตั้ง ล่วงหน้า ก็สามารถแสดงความจำนงได้ภายในวันที่ 22 พ.ย. 50</p> <p>- นอกจากนี้ มท. ได้สั่งการให้ อบต. วางตัวเป็นกลาง และใน ห้วงนี้จนถึงวันเลือกตั้งให้งดจัดทัศนศึกษาเป็นหมู่คณะ</p> <p>- สรุปผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.2550 ณ วันที่ 13 พ.ย. 50 งบประมาณ 5,000 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วประมาณร้อยละ 92 สำหรับงบประมาณ 2,000 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วประมาณร้อยละ 77</p> <p>- ศจพ.มท. ได้กำหนดเป้าหมายลดจำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ไม่ ผ่านเกณฑ์ จปร. (20,000 บาท/คน/ปี) จำนวน 91,095 ครัวเรือน ทั่วประเทศ ลงอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในวันที่ 30 พ.ย.2550</p> <p>- ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ย. 50 มีการดำเนินงานแล้ว คิดเป็น ร้อยละ 100</p>	<p>สน.พส.</p> <p>สน.สส.</p>

เรื่อง	สาระสำคัญ / รายละเอียด	สำนัก / กอง ที่เกี่ยวข้อง
5. การเตรียมพร้อมรับ สถานการณ์ภัยหนาว ปี 2550 - 2551	<p>- มท. ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวปี 50 — 51 ณ ปก. ขอให้ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ รวมทั้งให้อำเภอและ อปท. จัดตั้งศูนย์อำนวยการฯ เฉพาะกิจด้วยเช่นเดียวกัน</p> <p>- ปก. ได้จัดสรรงบประมาณปี 51 ให้จังหวัด 46 จังหวัด ในวงเงินจังหวัดละ 350,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณสิบล้านบาท เพื่อจัดหาเครื่องช่วยกันหนาวให้ผู้ประสบภัยแล้ว</p> <p>- หากจังหวัดใดประสบภัยหนาว (อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศา 3 วันติดต่อกัน) สามารถใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินฯ พ.ศ.2546 ซึ่งอยู่ในอำนาจของ ผวจ. (งบ 50 ล้านบาท) จัดซื้อเครื่องกันหนาวได้จังหวัดละไม่เกิน 300,000 บาท และหากไม่เพียงพอให้ขอสนับสนุนเครื่องกันหนาวจาก ปก. ได้อีก</p>	สน.สส.
6. การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม	<p>- ที่ประชุมในพิธีมอบนโยบายและเปิดปฏิบัติการ “รวมพลังไทยเกิดให้องค์ภูมิพลเฉลิมฉลอง 80 พรรษา” เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 50 ณ ทำเนียบรัฐบาล ได้มีข้อสั่งการให้ ศตส.จังหวัด ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ให้จังหวัดจัดส่งแผนปฏิบัติการที่ได้มีการบูรณาการแผนงานโครงการและงบประมาณจากทุกภาคส่วน โดยอยู่บนพื้นฐานข้อมูลข้อเท็จจริงของจังหวัดให้ มท. และสำนักงาน ป.ป.ส. ภายในวันที่ 15 พ.ย. 50 2) ให้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนต่อพื้นที่ที่ปรากฏปัญหา 3) มุ่งเน้นการดำเนินการต่อกลุ่มเสี่ยง โดยการจัดระเบียบสังคมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 4) ให้นำผู้เสพ/ผู้ติดยาเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาในระบบที่เหมาะสม 5) แก้ไขปัญหาในกลุ่มพื้นที่มีปัญหายาเสพติดหนาแน่น 6) ให้จัดทำตัวชี้วัดของการทำงาน 7) ให้ปรับปรุง โครงสร้างองค์ประกอบของ ศตส. ระดับต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน 	สน.พส.

เรื่อง	สาระสำคัญ / รายละเอียด	สำนัก / กอง ที่เกี่ยวข้อง
<p>7. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่</p>	<p>- ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาเหตุโดยรวมทั้งการจัดระเบียบสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยสอดส่องดูแล และกวดขันการดำเนินการตามมาตรการจัดระเบียบสังคม</p> <p>- เริ่มรณรงค์ตั้งแต่ต้นเดือน ธ.ค. 50 เป็นต้นไป โดยกำหนดเป็นช่วงรณรงค์ ช่วงเตรียมพร้อม และช่วงปฏิบัติการ ทั้งนี้ได้มีหนังสือสั่งการไปยังจังหวัดแล้ว ขอให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ฯ และขอให้บูรณาการสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน ในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ตามหนังสือสั่งการต่อไป</p>	<p>สน.พส.</p>
<p>8. การเตรียมการจัดทำงบประมาณและการกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552</p>	<p>- ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 50 รับทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมและกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ที่สำนักงบประมาณเสนอ</p> <p>- สำหรับการเตรียมจัดตั้งงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ขณะนี้ร่าง พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ... ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอให้จังหวัดได้เตรียมความพร้อมโดยทบทวนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และขอให้ติดตามและศึกษาร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เพื่อเตรียมการรองรับการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป</p>	<p>สน.พส.</p>